

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรรองสัญญาณ  
เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่  
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

**ประเด็นรับฟังความคิดเห็น**

๑. ความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ผู้รับใบอนุญาตนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรรองสัญญาณ ตามที่ กสทช. เห็นชอบ  
มาหักออกจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ความเห็น	
ผู้แสดงความคิดเห็น	สำนักงาน กสทช.
<p><b>บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</b> (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๑๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓)</p> <p>- การใช้งานคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีอยู่จำกัดเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมีความจำเป็นต้องป้องกันการรบกวนกันของคลื่นความถี่ให้ได้มากที่สุด และในการป้องกันการรบกวนกันของคลื่นความถี่สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การลดกำลังส่ง การลดความสูง การปรับทิศทาง การปรับมุมก้มเงยของสายอากาศ การติดตั้งวงจรรองสัญญาณทั้งด้านส่งและด้านรับ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสัญญาณรบกวนให้ครอบคลุมวิธีการดังกล่าว จึงขอให้ปรับชื่อประกาศเป็น <b>ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่</b></p> <p>- ขอให้ปรับเปลี่ยนนิยามของ “ค่าใช้จ่าย” ให้ครอบคลุมการป้องกันปัญหาสัญญาณรบกวนด้วยวิธีต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะวิธีติดตั้งวงจรรองสัญญาณ โดยให้นิยาม “ค่าใช้จ่าย” ให้หมายความว่า “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวงจรรองสัญญาณและ/หรือการดำเนินการด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่ ตามที่ กสทช. เห็นชอบ”</p>	<p>- การกำหนดชื่อประกาศฯ ตามเดิมมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการดำเนินการป้องกันการรบกวนด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ เป็นสิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามปกติอยู่แล้ว จึงควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเอง</p> <p>- การกำหนดนิยาม “ค่าใช้จ่าย” ตามเดิมมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากนิยามที่กำหนดไว้มีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้การป้องกันปัญหาการรบกวนกันระหว่างคลื่นความถี่โดยวิธีการติดตั้งวงจรรองสัญญาณสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ซึ่งหากขยายความนิยามของค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกไปก็จะกว้างเกินกว่าขอบเขตของการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของประกาศฯ ที่ต้องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะในกรณีการติดตั้งวงจรรองสัญญาณเท่านั้น</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น

๒. ประเด็นอื่นๆ

ความเห็น	
ผู้แสดงความคิดเห็น	สำนักงาน กสทช.
- ไม่มี -	